



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

บัญชีการประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร.๐๔๒-๔๙๒๗๕๔ ต่อ ๑๔๔

โทรสาร.๐๔๒-๔๙๒๗๕๔

<http://buengkanpao.go.th>



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง บัญชีการประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

.....

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสิรินธราร ๒ โรงแรมเดอะวัน (The one) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงประกาศใช้บัญชีการประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบัญชีประสานโครงการ ฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางแว่นฟ้า ทองศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

บันทึกเหตุผลและความจำเป็น
การจัดทำบัญชีการประสานโครงการพัฒนาที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจน เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบ กฎหมายต่อไป

การประสานโครงการพัฒนาที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาในระดับอำเภอจัดให้มีการประชุมเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอแล้ว ให้ส่งโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดประชุมเพื่อพิจารณานำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่เห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดประชุมพร้อมกันหรือเป็นคณะประชุมเดียวกันก็ได้ตามเหตุแห่งความจำเป็น

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอไม่อาจประชุมเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้ เพราะมีเหตุแห่งความจำเป็นหรือเพื่อให้เกิดความเร่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โดยตรง คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต้องประชุมเพื่อพิจารณานำเข้าเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่เห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจะประชุมร่วมกันหรือเป็นองค์ประชุมเดียวกันก็ได้ตามเหตุแห่งความจำเป็น

กรณีโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใดไม่เป็นอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องนำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงได้เพิ่มเติมโครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอปากคาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการปากคาดเกษตรเฟสติวัลประจำปี ๒๕๖๕	๑. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและเป็น ที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของ อำเภอปากคาด	ด้านปริมาณ-ผู้ร่วมงานประมาณ ๕,๐๐๐ คนด้านคุณภาพ- ๑.ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อผลผลิต ทางการเกษตรและสินค้า OTOP ๒.ผู้ประกอบการร้านค้าขายและ กลุ่มผลิตสินค้า OTOPมีรายได้ เพิ่ม					๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมงาน	อำเภอปากคาดมี ผลิตภัณฑ์ของดีปากคาด	อบต.ปากคาด
รวม	๑ โครงการ						๒๐๐,๐๐๐				